

THÔNG BÁO

V/v triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, trong đó hằng năm các Bộ, ngành, địa phương tổ chức "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm".

Căn cứ Kế hoạch số 332/ KH-BCĐTƯATTP ngày 10/3/ 2023 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023; nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) đề nghị các sở GDĐT, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm(sau đây gọi là các cơ sở giáo dục) triển khai thực hiện tốt Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

Thực hiện Công văn số 1624/ BGDĐT-GDTC ngày 14/4/2023 của Bộ giáo dục Đào tạo- giáo dục Thể chất về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023.

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" Trường ĐHSPTDTHN Hà Nội yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân, có cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm về ăn uống trong nhà trường cùng phối hợp với Trạm y tế để triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023.

Thời gian thực hiện: từ ngày 15/4/2023 đến 15/5/2023 trong phạm vi toàn trường với chủ đề: " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023 là: "**Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới**".

1. Yêu cầu

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm cho mọi người tham gia các hoạt động tổ chức ăn uống tại Trường.

Truyền thông, nâng cao kiến thức và thái độ thực hành đúng của nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và các dịch vụ ăn uống trong trường. Phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, dự phòng không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh lây qua thực phẩm đường ăn uống.

Mọi viên chức, sĩ quan, người lao động, sinh viên, nhân viên bếp ăn tập thể, các dịch vụ ăn uống trong trường đều phải thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tham gia tuyên truyền cho mọi người về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Nội dung và Biện pháp

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm". "**Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới**".



Tăng cường công tác, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn và các cơ sở phục vụ ăn uống trong trường.

Giao cho trường các đơn vị: phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể viên chức, sĩ quan, người lao động, sinh viên, nhân viên các bếp ăn tập thể, các dịch vụ ăn uống trong trường với mục đích, ý nghĩa của "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng các thực phẩm đảm bảo an toàn, đặc biệt tập trung tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn nguồn nước, các sản phẩm tươi sống (rau, thịt, thủy sản...); phổ biến các văn bản quy phạm về Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản khác có liên quan.

Các bếp ăn tập thể và các dịch vụ ăn uống khác

Phải đảm bảo chế độ lưu giữ thức ăn qua 24h theo quy định. Tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm đã bị ôi thiu và không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra kỹ nhãn hàng, bao bì và hạn sử dụng trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm có sử dụng phẩm màu và các chất phụ gia trong khi chế biến thức ăn.

Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường để tiêu diệt mầm bệnh ở những nơi: như kho chứa thực phẩm, nơi chế biến thức ăn, nơi bày thực phẩm, nơi ăn uống ... đảm bảo vệ sinh theo quy định.

Đảm bảo các nhân viên, người làm công tác phục vụ ăn uống phải được khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định.

Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung ứng thực phẩm không bảo đảm đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc xuất ăn.

Bảo đảm các quy định về vệ sinh, phòng, chống dịch đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm. Khi phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm cần thông báo ngay để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trạm Y tế: Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có kế hoạch thường xuyên kiểm tra và triển khai các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh trong Trường, đảm bảo vệ sinh môi trường, các bếp ăn, các công trình vệ sinh để phòng, chống ngộ độc thực phẩm để hưởng ứng và triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm".

Thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi ký giao - nhận để phòng tránh ngộ độc thức ăn.

Kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn, chất lượng thực phẩm dụng cụ chế biến, lưu mẫu thức ăn về số lượng các món ăn trong ngày.

Kiểm tra việc thực hiện các qui định: quy trình chế biến theo bếp 1 chiều, trang phục nhà bếp, hồ sơ sức khỏe và thực hiện 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phòng Quản trị thiết bị phối hợp Trạm y tế tăng cường hoạt động, kiểm tra giám sát việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra nguồn nước theo các

tiêu trí nêu trên, yêu cầu người đứng đầu các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trưởng các vị liên quan trong nhà trường chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý.

Các tổ chức đoàn thể, Phòng QLĐT&CTSV, BCN SV phối hợp cùng tuyên truyền và triển khai nội dung và kế hoạch theo thông báo này.

Phòng TCCB&TT dành thời gian, thời lượng phát thanh tuyên truyền về an toàn thực phẩm từ ngày 15/4/2023 đến 15/5/2023 trong phạm vi toàn trường với chủ đề: "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023 là: **"Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"**.

Trên đây là thông báo triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023. Yêu cầu các đơn vị tổ chức, các cá nhân thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật, về an toàn thực phẩm và triển khai hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm".

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (chỉ đạo);
- Trạm y tế;
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Các đơn vị thuê CSVC có bếp ăn tập thể;
- Lưu: HCTH;



